

รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับที่	งานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์ของงาน	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง ¹	การประเมินค่าความเสี่ยง ²			สาเหตุการเกิดความเสียหาย
					ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	
1	งานวิจัย	เพื่อให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยเพิ่มขึ้น	จำนวนชิ้นงานวิจัยน้อย	การวิจัย	5	5	25	บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้าน การวิจัยน้อย
2	แผนงาน	ปรับแผนงานดำเนินการให้สอดคล้องกับปัจจุบัน	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน	ยุทธศาสตร์	5	5	25	- ขาดบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบ ด้านงานแผนฯ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า - การจัดโครงการไม่เป็นไปตามช่วงเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้ - ผู้รับผิดชอบโครงการไม่รายงานผลการ ดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนด
3	บริหาร	มีการดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	ระบบบริหารจัดการไม่เป็นไปตามขั้นตอนและกำหนดเวลา	ยุทธศาสตร์	4	4	16	- บุคลากรขาดความเข้าใจขั้นตอนการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4	การผลิตบัณฑิต	มีหลักสูตรที่รับเกณฑ์มาตรฐาน TQF	หลักสูตรฉบับใหม่ยังไม่ผ่านการรับรองจาก สกอ.	การผลิตบัณฑิต	5	5	25	- ดำเนินการแก้ไขล่าช้า - จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรง สาขามีจำนวนไม่เพียงพอ - ไม่มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5	การบริหารและพัฒนากิจกรรมสายวิชาการ	มีบุคลากรที่มีความรู้และมีทักษะความสามารถเหมาะสมกับงาน	จำนวนอาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	บุคลากร	5	5	25	- จำนวนอาจารย์ประจำไม่เพียงพอ ทำให้ อาจารย์ไม่สามารถไปเรียนต่อได้ - ไม่มีผลงานวิชาการและงานวิจัย

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 1/2557

วาระที่ 4.11

หมายเหตุ :

- 1 ด้านความเสี่ยง ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต, ด้านการวิจัย, ด้านความปลอดภัย, ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์, ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน, ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน
- 2 การประเมินค่าความเสี่ยงให้กรอกเป็นตัวเลข โดยกรณศึกษาเกณฑ์
 - (1) ผลกระทบของความเสี่ยง จากรายแรงน้อยที่สุด (มีค่า=1) ถึงมากที่สุด (มีค่า=5)
 - (2) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากน้อยที่สุด (มีค่า=1) ถึงมากที่สุด (มีค่า=5)
 - (3) ระดับความเสี่ยง คือ ตัวเลขผลคูณของ ผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิด

ลงชื่อ 

(ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ ไพริสุทธิ์วรณ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗